

ดร.แบ่งนั่งนายกฯข้าราชการทำงานสุจริต

รายละเอียดข่าว



“ดร.แบ่ง” ได้ถูกขังเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว ให้โอวาทข้าราชการเทศบาล ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้ก้าวหน้าเป็นมหานครในอนาคต แต่ยังคงนโยบายต่อสภาไม่ได้ เพราะสมาชิกสภาเทศบาลยื่นใบลาการประชุมกว่าครึ่ง อ้างติดภารกิจ ประธานสภาแจ้งเลื่อนการประชุมออกไปอีก 4 วัน

หลังจาก กกต.ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ก.ค.นี้แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น. นายธนากร ฟุ้งกิตติกุล ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 เพื่อให้ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้แถลงนโยบายต่อสภา ก่อนเข้ารับบริหารงาน

เมื่อถึงเวลาประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมเพียง 8 คน จากจำนวนทั้งหมด 24 คน ประธานสภาเทศบาลได้เลื่อนการประชุมออกไปอีก 1 ชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาเท่าเดิม ประธานสภาแจ้งว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นใบลาขอลาการประชุมจำนวน 13 คน อ้างว่าติดภารกิจ ส่วนอีก 3 คน ยังไม่ได้รับใบลา จึงไม่สามารถเปิดการประชุมสภาได้ตามกำหนด ขอเลื่อนการประชุมออกไปในวันที่ 10 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนมาร่วมประชุม จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นส.บงกช ดวานนท์, นายสุทัศน์ ศรีล้อม, นางสุทธิลักษณ์ วรรณีย์, นายพอพันธ์ ประพันธ์วงศ์, นางนภาพร ยามศิริ, นายธนากร ฟุ้งกิตติกุล, นายพจนนา ศรีศิลป์นันท์ และ นายเทวฤทธิ์ กาญจนเกตุ


ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 13 คน ที่ยื่นหนังสือขอลาการประชุม ได้แก่ นายสิทธิชัย ศรีบุญเรือง, นายทวีพงษ์ หินคำ, นายเพทาย เตโชพิสาร, นายวรัท ทรงสิริอาษา, นายเสาร์คำ จอมภักดี, นายวิชัย พิริยะอนันท์, นางสาวพรฤดี พุทธิศรี, นายทัศนัย บูรณุปกรณ์, นายพรางกูร วงศ์สื่อเกียรติ, นายพนวงษ์ รั้วไพฑ, นายบุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์, นายพจนารอด ศรีอารักษ์ และนายพลศักดิ์ อนันต์รัตนวิมล ส่วนอีก 3 คนไม่ได้ยื่นใบลาการประชุม

หลังจากมีการเลื่อนการประชุมสภาไปแล้ว นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการเทศบาลจากกอง และส่วนต่างๆ นำกระเช้าดอกไม้มอบเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีรับมอบช่อดอกไม้เสร็จแล้ว กล่าวกับข้าราชการและพนักงานเทศบาลว่า ยินดีที่ได้มาร่วมทำงานกับทุกคน เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ต่อไปทุกคนจะต้องเหนื่อยมากขึ้น เพื่อช่วยกันทำงานพัฒนาบ้านเมือง และขอให้ทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งไหนที่ดีอยู่แล้ว จะไม่มีการล้มล้างคงทำต่อไป

หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยตอบคำถามของผู้สื่อข่าว กรณีไม่สามารถจะแถลงนโยบายต่อสภาฯ ว่า ไม่มีปัญหาใด สามารถจะทำงานต่อไปได้ตามกฎหมาย ในฐานะฝ่ายบริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่วนเรื่องของสภาเป็นคนละเรื่อง และเป็นหน้าที่ของประธานสภาฯ จะดำเนินการ ผู้สื่อข่าวขอทราบถึงทีมงานบริหาร ในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีและเลขาฯ มีใครบ้าง ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวงกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะขอดูกรอบการทำงานของเทศบาลก่อน เมื่อทราบความชัดเจนแล้ว จึงจะแบ่งงานกำหนดคณะผู้บริหารที่หลัง คิดว่าคงจะไม่นานมากนัก จะเผยโฉมได้

วันเดียวกันนี้ เวลา 9 น. ที่โรงแรมโซฟิเทล ถนนช้างคลาน เชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มที่ยื่นใบลาการประชุม จำนวน 12 คน ได้เปิดการ

แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน นำโดย นายพจนารถ ศรียารัตน์ ถึงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมการประชุมสภาว่า เพราะต้องรอผลการชี้ขาดของ กกต.และศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ร.อ.หญิงเดือนเต็มดวง และพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการพิจารณางบประมาณ จึงไม่มีผลกระทบต่อการประชุมสภา แต่อย่างใด.

 [06/08/2007 , 18:13:49]

News Archives Powered by : <http://www.thainews70.com>



© สงวนลิขสิทธิ์ 2547-2550 โดย บริษัท บรรจบ-ประพัฒน์ ลิ้มจรรยา จำกัด (เจ้าของ) - - นายมนต์ชัย เทศะแพทย์ (บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา)

© Copyright 2004-2007. All rights Reserved by THAI NEWS, Northern Thailand Daily Newspaper.

: : Maintenance by OX Network : :